

## ราศีบอกนิสัยผู้ชาย

นำเสนอเมื่อ : 17 ม.ค. 2552

### ราศีบอกนิสัยผู้ชาย

#### หนุ่มราศีมังกร

มีความอดทนสูง เก็บความรู้สึกเก่ง แต่บางครั้งเขาจะไม่ยอมทนอะไรทั้งสิ้น เขาไม่ชอบผู้หญิงที่เขียนหนังสือไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ชอบผู้หญิงสกปรก หรือคนที่ชอบหยิบของของคนอื่นมาใช้โดยไม่เกรงใจ นอกจากนี้ ยังไม่ชอบผู้หญิงรสนิยมสูง ชอบใช้แต่ของแพง ๆ เวลาทานอาหารก็สั่งแต่ของแพง ๆ ผู้หญิงเสน่ห์แรงที่มีชายหนุ่มรุ่มลอมมาก ๆ เขายังไม่ชอบเขาไปใหญ่

#### หนุ่มราศีกุมภ์

สำหรับรายนี้จะให้พูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นจริง ๆ มีมากมาย 3 วันก็คงไม่จบ เอาแค่พอหอมปากหอมคอก็แล้วกันนะ เช่น เกลียดคนซุ่มซาม เกลียดคนที่ไม่มีความมุ่งมั่นพยายาม เกลียดคนที่ไม่ต่อสู้ชีวิต อะไรนี่ดอะไรหนอยก็จะเป็นจะตายเอาท่าเดียว คนประเภทที่ไม่คอยรับมุกอีก เขาจะไม่ชอบเลย ผู้หญิงที่ไม่มีความฉลาดอยู่ในตัวเอง แต่ชอบทำอวดเก่ง อวดฉลาด อันนี้เขาไม่ชอบของเกี้ยวววยเด็ดขาด

#### หนุ่มราศีมีน

เป็นคนปากอ้อย่างใจอย่าง เขาบอกกับตัวเองว่าจะต้องมีความรักให้กับสรรพสิ่ง จะเกลียดอะไรไม่ได้ แต่ในใจกลับเกลียดโน่นเกลียดนี่เต็มไปหมด ผู้หญิงที่เขาไม่ชอบ คือคนที่มึนนิสัยไม่ยอมให้คำแนะนำในทุก ๆ เรื่องแก่เขา เขาชอบผู้หญิงที่มีลักษณะเหมือนพี่สาวหรือแม่ของเขา เขาไม่ชอบงานที่ต้องออกแรงทำหนัก ๆ ไม่ชอบตัวหนังสือที่ยกย้ออ่านเขาใจยาก

#### หนุ่มราศีเมษ

เป็นคนที่ไม่มีความโรแมนติกเอาซะเลย นายคนนี้เกลียดความไม่แน่นอน พวกที่ตัดสินใจอะไรไม่เด็ดขาด โดยเฉพาะความโลเลและลังเลใจของผู้หญิง เขาไม่ชอบเป็นที่สุด เขาชอบผู้หญิงที่ทำอะไรคล่องแคล่วว่องไว

#### หนุ่มราศีพฤษภ

นายกระต๊องเปลี่ยนคนนี้เกลียดที่สุดก็คือ เรื่องที่มีแต่ในรูปในหนังสือหรือสวยหรูเฉพาะคำพูด แต่จับต้องสัมผัสไม่ได้ เช่น อาหารที่ดูสวยหรือน่ารับประทานอย่างในรูป กุ้งตัวใหญ่ แต่พอยกมาจริง ๆ กลับตัวเล็กเท่านิ้วก้อย เขาจะโกธจริตชนิดลมออกหู นั่นทำให้เขาเกลียดผู้หญิงประเภทที่ชอบให้ความหวังไปวัน ๆ แต่พอเอาเขาจริงกลับไม่ได้ชอบเขาเลย หรือคบ ๆ กันอยู่ หากไม่พอใจก็ตีจากกันง่าย ๆ หม่อมราชวงศ์เกลียดเขาใส่จับขั้วหัวใจเลยละ

### หม่อมราชวงศ์เมถุน

รายนี้เขาเป็นหนุ่มสมัยใหม่ เกลียดทุกอย่างที่มีคำว่า “เซย” ติดมาด้วย เช่น ถ้าคุณจะให้ของขวัญแก่เขาก็ควรจะหาของที่ทันสมัย ดูหรูและมีเกียรติ ๆ หรือไม่ก็ต้องเท มีสไตล์ ไม่ใช่ของโหลหาได้ทั่วไปตามท้องตลาด หากเขาได้ของเช่นนั้น เขาจะโยนมันเขากฎชนิดไม่ต้องพบเห็นกันอีก เขาเกลียดผู้หญิงที่รับประทานอาหารแล้วเคี้ยวเสียงดังเอามาก ๆ

### หม่อมราชวงศ์กรกฎ

พ่อปู่ตัวนี้เป็นคนค่อนข้างมัธยัสถ์ ชี้เหนียวพอสมควร ในสมองของเขาจะคิดอยู่เสมอว่า อะไรที่เขาควรจะต้องประหยัด เขาจะบวกลบคูณหารในหัวเรื่อยเรื่อยเวลาที่ต้องซื้อของอะไร เขาเกลียดความสุรุยสุรายเป็นที่สุด เขาชอบการจ่ายแบบอเมริกันแซร์ แล้วยังเป็นหนุ่มชี้หิ้งอีกต่างหาก จะเกลียดเวลาที่ผู้หญิงของเขาพูดถึงชายอื่นเป็นที่สุด

### หม่อมราชวงศ์สิงห์

เขาเป็นเจ้าของและเป็นเจ้าแห่งการเกลียดชังเช่นกัน เกลียดดูได้สารพัดเรื่อง ที่เกลียดที่สุดคือเกลียดความจน การต้องทำตัวใหญ่จนตามสภาพ เช่น ถ้าเขาต้องขับรถที่ผู้ ๆ เก่า ๆ ก็ขอปั่นจักรยานเสือหมอบใหม่ ๆ ดีกว่า เขาเป็นคนขี้อิจฉา อย่างเขาเห็นคนอื่นหล่อเท่กว่าก็จะรู้สึกหมั่นไส้ หรือเห็นชายหนุ่มคนอื่นถูกสาว ๆ รุมลอมมากกว่า ก็จะรู้สึกขัดหูขัดตาไปหมด ไม่ถูกใจเอามาก ๆ แถมยังเป็นคนจู้จี้เรื่องมากอีกด้วย

### หม่อมราชวงศ์กันย์

เขาเป็นคนอนาถใจ ไม่ชอบความสกปรก ไม่ชอบเรื่องที่ต้องเลี้ยงอันตราย หรืออะไรที่เซย ๆ เขาจะไม่ชอบเลย ไม่ชอบคนที่มาสายผิดเวลานัด แต่หมายถึงคนอื่นมาสายนะ ส่วนตัวเขามาสายได้ไม่เป็นไร เกลียดการตื่นเช้า และบางครั้งยังเกลียดการโทรศัพท์อีกด้วย

### หม่อมราชวงศ์ตุลย์

ชอบความหรูหราราคาดี โกงหรือไปซะทุกอย่าง เขาจะเกลียดผู้หญิงที่ชี้เหร่ ดูไม่ได้ และผู้หญิงที่พูดจาไม่รู้เรื่อง พูดจาไม่ไพเราะ ไม่มีรสนิยมทันสมัย ในเรื่องการแต่งตัวจะต้องเป็นผู้หญิงที่นำแฟชั่นอยู่ตลอดเวลา เขาเป็นพวกเกลียดชนิดฝังใจ จำแล้วจำเลย ลืมยาก

## หนุ่มราศีพิจิก

ไม่ค่อยจะเกลียดอะไรกับเขาสักเท่าไร เป็นคนยังไงก็ได้ มีหรือไม่มีก็ได้ เขาคิดแบบนี้ในทุก ๆ เรื่องด้วยนะ แมแต่เรื่องผู้หญิง แต่ถ้าจะให้ค้นหาเรื่องที่เขาเกลียดสุด ๆ ก็เห็นจะเป็น “การลุกขึ้นจากเตียง” นายคนนี้เป็นพวกขี้เซา ถึงจะตื่นแล้วแต่ขอนอนเล่นอีกสักพัก หรือหยิบหนังสือมานอนอ่านต่อจะถือเป็นเรื่องที่ย่ำแย่

## หนุ่มราศีธนู

เขาจะทำเฉพาะเรื่องของตัวเองชอบจริง ๆ เท่านั้น ก็เลยไม่มีเวลาไปสนใจเรื่องที่เกิดขึ้น อย่าได้ไปวุ่นวายกับเขาเชียวนะ เขาไม่ชอบให้ใครมาวุ่นวาย อะไร ๆ ที่เขาไม่อยากจะยุ่งให้เขา หรือการโทรฯ มาหาเขาโดยไม่เกรงใจ ที่ได้อยู่ได้ เขาจะไม่ชอบเอามาก ๆ โดยเฉพาะผู้หญิงที่พูดมาก เขายังไม่ชอบเป็นที่สุด นี่คือโฆษณาที่สร้างความรำคาญให้ผมพบเห็น

ขอขอบคุณ สารแน.คอม